



Joy Stellar, J.P Migration Agent
Registration No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ
E-mail: visa@stellaraustralia.com



อยากกลับบ้านแล้ว



สวัสดิกันอีกครั้งค่ะท่านผู้อ่าน VR ที่รักทุกท่าน ตอนแรกจะว่าฉบับนี้จะเขียนเรื่อง Training & Research Visa ต่อจากฉบับที่แล้ว เนื่องจากมีผู้อ่านสอบถามมามากมายโดยเฉพาะ เจ้าของกิจการร้านอาหารที่ยังไม่พร้อมที่จะสปอนเซอร์ลูกจ้างด้วยวีซ่า 457 ในขณะที่ แต่เห็นว่าฉบับนี้มีลักษณะเรื่องนี้แล้ว ก็เลยขอเขียนตอบปัญหาวีซ่าอื่นๆ ก่อนที่ค่อนข้างด่วนกว่านะคะ ส่วนเรื่อง TRV ก็ถามกันมาได้ทาง email เหมือนเดิมค่ะ: visa@stellaraustralia.com

คำถาม จากคุณแอม (ชื่อสมมุติ) เรื่องการตัดสินใจผิดพลาด เนื่องด้วยได้คำแนะนำมาผิดๆ จากเอเจนซี่ที่นักเรียนที่คุณแอมเคยใช้บริการ มีดังนี้ค่ะ

สวัสดิ์ครับพี่จอย **ตอนนี้ผมหนีวีซ่ามา 2 ปีแล้วครับ** เนื่องจากเหตุผลที่ว่าตอนที่ผมมานั้น ผมเลือกเอเจนซี่ที่ผิดจริงๆ ครับ ตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องเอเจนซี่ หรือการมาที่ออสเตรเลีย แล้วผมได้ตัดสินใจเลือกเอเจนซี่หนึ่งตอนแรกเค้าบอกว่าเค้าทำให้ผ่านได้แน่นอนแล้วไม่มีปัญหาอะไร และสามารถต่อวีซ่าได้ที่ออสเตรเลียเลยด้วย พอผมตกลงที่ทำเรื่องกับเค้าโดยมีวีซ่านักเรียนทำเรื่องเรียนภาษา 6 เดือน ซึ่งในตอนแรกนั้นผมอยากจะได้ Diploma มาด้วย แต่ทางเอเจนซี่บอกว่าจะให้ลงภาษาอย่างเดียวก่อนผ่าน่ายกว่า ผมก็เลยเชื่อครับ ผมก็เลยเรียนภาษา 6 เดือนแล้ววีซ่าผมเองก็ได้แค่ 6 เดือนครับ แล้วที่สำคัญติด Condition น่าจะเป็นตัว 8534 มั้งครับ ซึ่งจะต้องกลับไปต่อที่ไทยอย่างเดียว แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการกลับไปต่อที่ไทยนั้นเค้าบอกกันว่าโอกาสที่จะกลับมาหนียากมาก ผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงในตรงนั้น ก็เลย**ตัดสินใจโดวีซ่า**เลยครับ และตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ครบ 2 ปีแล้วครับ ตอนนั้นผมหนีอยากกลับบ้านแล้วครับกำลังจะจองตั๋วกลับเดือนหน้าแล้วครับ ผมไม่รู้วิธีการจะต้องทำยังไงบ้างครับ ที่ผมคิดอยู่ตอนนี้มัน ผมคิดว่าหลังจากที่ผมซื้อตั๋วแล้วผมจะไปติดต่อที่ CSRS ดีหรือไม่ หรือติดต่อกงสุลไทยดี หรือทางสุดท้ายคือไปวัดดวงที่สถานบันเลยดีกว่าครับ ผมรบกวนพี่ช่วยหาทางออกให้ผมด้วยนะครับ ผมไม่รู้จะต้องทำยังไงดีครับ แล้วถ้าผมต้องไปติดต่อที่ CSRS จริงๆ แล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ เตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ แล้วที่สำคัญเลยผมไม่เก่งภาษาอังกฤษครับไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ รบกวนพี่ช่วยผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

คำตอบ ผู้เขียนได้ตอบคุณแอมกลับทาง email แล้วนะคะ แต่ต้องขออนุญาตนำคำตอบมาเขียนให้ผู้อ่านท่านอื่นๆที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันได้อ่านเป็นวิทยาทานด้วยนะคะ

เรื่องแบบนี้มีนักเรียนไทยเจอกันค่อนข้างมากค่ะได้คำแนะนำผิดๆ จากกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเอเจนซี่นักเรียน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะทำอาชีพนี้แบบมั่วๆ ไม่มีความรู้จริงและผลเสียไปตกอยู่กับผู้ที่หลงเชื่อก็คือนักเรียนไทยที่ไม่ใช่บริการพวกนี้ พอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามตัว**เอเจนซี่**นั้นจพาพวกนี้ไม่เจอหรอกค่ะ บางคนต้องเสียเงินเสียทองไปก็มาก หลอกทำเอกสารปลอมบ้างอะไรบ้าง ที่เสียอนาคตเรื่องวีซ่าไปก็เยอะ ดูได้จากกรณีคุณแอม ที่ต้องอยู่แบบไม่มีวีซ่ามา 2 ปี เสี่ยงต่อการที่อิมมิเกรชันจับไปซึ่งที่วิลลาโดลส์ จะทำงานก็ต้องคอยหวาดระแวงว่าจะถูกใครประสังศร้ายเรียกอิมมาจับหรือเปล่า จะหาหมอกี่ไม่มีประกันสุขภาพแล้ว ขนาดว่าจะกลับบ้านแล้วก็ยังกังวล

ไม่ควรหนีวีซ่าตั้งแต่แรกเลย มีแต่ผลเสียที่ตามมาทั้งนั้น คราวนี้จะขอมาอีกทีด้วยวีซ่าอะไรก็ยากแล้ว เพราะประวัติเรื่องโดวีซ่าได้ถูกขึ้นบัญชีดำไปที่อิมมิเกรชันเรียบร้อยแล้ว ห้ามเข้ามาอีกอย่างน้อยก็อีก 3 ปี เรียกว่า **Exclusion Period** สำหรับผู้ที่เคยโดวีซ่ามาก่อนในออสเตรเลีย และเอเจนซี่ที่ลงทะเบียนให้คุณก็จะถูกใส่ชื่อไว้ด้วย เพื่อเป็นสถิติข้อมูลของอิมฯ ว่าเอเจนซี่ไหนพาเด็กไทยมาโดวีซ่าเยอะที่สุด แต่คาดว่าคนพวกนั้นคงไม่แคร์ เพราะไม่คิดจะทำอาชีพนี้อย่างจริงจัง

ต้องบอกว่าการที่คุณแอมได้วีซ่านักเรียนที่ติด **Condition 8534** มาจากเมืองไทยนั้นไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย และไม่จำเป็นต้องกลัวการกลับไปต่อวีซ่าที่เมืองไทยใหม่ การที่ทางสถานทูตให้วีซ่าที่มี 8534มานั้นก็เพื่อเป็นการทดลองดูว่านักเรียนคนนั้นจะทำตามกฎวีซ่านักเรียนจริงไหม หากให้ไปครั้งแรกหากพิสูจน์ตนเองได้ว่าเป็นนักเรียนที่ดี เข้าเรียนครบตามเกณฑ์ เรียนจบหลักสูตรตามกำหนดที่ลงทะเบียนไว้ และกลับมาทำวีซ่าใหม่ก่อนวีซ่าเก่าจะหมดตามเงื่อนไขวีซ่าทุกประการ ก็เป็นบทสรุปได้ว่าคุณเป็นนักเรียนจริง และการที่จะให้วีซ่านักเรียนไปใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก Condition 8534 นี้ไม่ได้ติดมาทุกคน ทางสถานทูตจะพิจารณาให้กับนักเรียนที่ยื่นหลักฐานไม่คอยแน่นอนหาตอนทำวีซ่าแรกโดยจะพิจารณาจากประวัติส่วนตัวของแต่ละคน พื้นฐานการศึกษา อายุ สถานะการเงิน นำมาประกอบกันว่าสมเหตุสมผลไหมที่จะเป็นนักเรียนจริงๆ หากสรุปพันธงไม่ได้ก็จะให้ไปพร้อม Condition 8534 ติดไปด้วย เช่นกรณีของคุณแอมเป็นต้น ส่วนคำถามที่ว่าในกรณีที่อยู่เกินวีซ่ามา 2 ปีแล้ว และต้องการกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยไม่โดนจับควรทำอย่างไรนั้นจะติดต่อ **CSRS (Community Status Resolution Service)** ใหม่ หรือควรจะไปติดต่อสถานกงสุลไทยดี หรือจะไปวัดดวงเลยที่สถานบันตอนเดินทางออกขอตอบเป็นข้อๆ นะคะแล้วเลือกเอา **CSRS เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้คำปรึกษากับผู้ที่ไม่มีวีซ่า หรือผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตนเองมีโอกาสที่จะแก้ไขสถานการณ์เรื่องอยู่ไม่ถูกต้องใหม่** หากไม่มีวีซ่าใดๆ เลยในขณะนี้อย่างกรณีคุณแอม เพราะ Overstay แต่ต้องการกลับบ้านแล้ว CSRS จะแนะนำให้คุณทำ **Bridging visa E** เพื่อที่จะเดินทางออกได้โดยถูกกฎหมายสบายใจได้ว่าจะไม่เ้าเจ้าหน้าที่อิมมาวุ่นวายกับคุณที่สนามบิน และจะไม่ถูกจับระหว่างรอวันกลับ แนะนำว่าก่อนไป CSRS ก็ควรจะทำตัวเครื่องบินที่ระบุวันกลับแบบ Oneway (ภายใน 3-5 วัน) และแบบฟอร์ม 1008 เพื่อขอ Bridging visa E (ที่ผู้เขียนได้แนบ file ไว้ให้ใน reply email) หากอ่านไม่รู้เรื่องก็แวะมาถามพี่ๆ ที่ Stellar ได้ค่ะ

ส่วนที่สถานกงสุลไทยสำหรับทำวีซ่าไทยคะ กรณีคุณแอมไม่จำเป็นต้องไปคะ แต่ถ้าพาสปอร์ตหมดอายุไปแล้วก็ต้องไปนะคะ เพื่อต่ออายุพาสปอร์ตเพื่อใช้เดินทางออก ส่วนที่ถามว่าจะไปวัดดวงเอาที่สถานบันนั้นก็ได้ในะคะ แต่ไม่แนะนำเพราะคุณจะถูกกักตัวไว้ชั่วคราวเพื่อสัมภาษณ์ประวัติก่อนกลับเพื่อลง Record ไว้ให้แน่ใจว่าห้ามกลับมาอีกอย่างน้อยก็อีก 3 ปี ไปถูกสัมภาษณ์ตัวต่อตัวตรงนั้นอายุเค้าเปล่าๆ ค่ะ ที่สถานบันคนยิ่งเยอะๆ อยู่ด้วย เตี้ยๆคนจะนึกว่าถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Boarder Security ทางที่ดีทำ BVE ก่อนไป Airport ดีกว่าคะ

หากมีคำถามเพิ่มเติมก็อิมเมลมาได้เสมอค่ะที่ visa@stellaraustralia.com

ขอให้โชคดีนะคะ
พี่จอย Stellar